

วันที่ 25 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. เกี่ยวกับการมติอนุมัติในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท WARRIX Holding PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 30 ล้านบาท และการเข้าซื้อกิจการบริษัท Premier Football**

**- ลักษณะและมูลค่าการเข้าทำรายการ**

บริษัท WARRIX Holding PTE. LTD. (Singapore) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนขยายธุรกิจ在不同ประเทศ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน SGD1,200,000 (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 30 ล้านบาท) และเข้าทำการซื้อหุ้นทั้งหมดของ Premier Football ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นโดยบริษัท Penu Investments Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ โดยจัดสรรเงินเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อการเข้าซื้อกิจการของ Premier Football เป็นจำนวน SGD800,000 และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจอีกจำนวน SGD400,000 คาดว่าการทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 นี้

โดยทุนจดทะเบียนของ WARRIX Holding PTE. LTD. (Singapore) ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จะเพิ่มจากจำนวน SGD662,789 เป็นจำนวน SGD1,822,788 ล้านบาท

**- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท Premier Football**

บริษัท Premier Football จัดตั้งขึ้นมาแล้ว 17 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 เป็นต้นมา มีความเชี่ยวชาญในการขายสินค้าฟุตบอล อาทิเช่น เสื้อแข่งฟุตบอลทีมชาติและทีมสโมสร การให้บริการออกแบบและรีดชื่อ เบอร์ และตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนเสื้อ (ซึ่งทั่วไปเรียกว่า Flex) รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา สินค้าที่ระลึกสำหรับกีฬาฟุตบอลทั่วไป บริษัทเป็นที่รู้จักในฐานะร้านที่จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาอันดับ 2 ของประเทศสิงคโปร์ บริษัท Premier Football เป็น 1 ใน 2 ของร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แบรนด์ Adidas ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ บริษัทแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. การค้าปลีก โดยมี Flagship Store ที่ตึก Suntec City
2. การค้าปลีกออนไลน์ ผ่านช่องทาง Website Lazada และ Shopee
3. การค้าส่ง ผ่าน Corporate Sale ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าของ Premier Football ส่วนใหญ่เป็นแฟนฟุตบอลที่ติดตามสโมสรฟุตบอลในประเทศ อังกฤษ สเปน และอิตาลี ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล ทำให้กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน จะมีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อสินค้าที่ store ด้วย

จุดแข็งของธุรกิจ Premier เป็นที่รู้จักในเรื่องของการให้บริการออกแบบและรีดชื่อและเบอร์ (Flex) โดยมี range ของสินค้า และสต็อกของสินค้า โดยเฉพาะสินค้า adidas ที่มีมากที่สุด ซึ่งตอบใจทุกทางการตลาด สำหรับผู้ที่เล่นกีฬาฟุตบอล หรือชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ในประเทศสิงคโปร์

- **วัตถุประสงค์ในการซื้อกิจการ**

บริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในประเทศสิงคโปร์ โดยการนำสินค้าของบริษัทเข้าไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าลิขสิทธิ์จากสโมสรฟุตบอลชั้นนำของโลก เป็นการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้า อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศทั่วโลก

- **ประโยชน์ที่บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) จะได้รับ**

การเข้าซื้อกิจการทั้งหมด 100% จะทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า พร้อมประวัติความเป็นมา มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการขายสินค้าที่ยาวนาน ตลอดระยะเวลา 17 ปี รวมถึงการได้รับสิทธิสัญญาเช่าพื้นที่ Shop ที่อาคาร Suntec City โดยจะเป็นสัญญาเช่าต่อเนื่องจากเจ้าของเดิม และมีขนาดพื้นที่ถึง 1,565 ตารางฟุต อีกทั้งจะได้รับช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิเช่น E-commerce Website: online marketplace Lazada Shopee Social media อื่นๆ รวมถึง Instagram และที่สำคัญ บริษัทฯ จะได้รับสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิเช่น ฐานข้อมูลลูกค้าทั้งค้าปลีกและค้าส่งทั้งในประเทศสิงคโปร์ และต่างประเทศ เป็นการต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลประกอบการให้ยั่งยืนในอนาคต และคาดหวังที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร อีกทั้งสามารถขยายศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจไปยังตลาดที่มีความน่าสนใจในภูมิภาคอาเซียน และทวีปยุโรป

- **แหล่งเงินทุนที่ใช้ซื้อกิจการมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)**

## 2. มีมติอนุมัติเงินลงทุนสำหรับการซื้อเครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินของบริษัท ฟิตจังก์ชัน จำกัด

### - ลักษณะและมูลค่าการเข้าทำรายการ

บริษัท ฟิตจังก์ชัน จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ และออกแบบหลักสูตร Fit Junctions Academy ซึ่งบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ประสงค์ที่จะลงทุนซื้อสิทธิเครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินดิจิทัล และทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์ Fit Junctions โดยมีมูลค่าการลงทุนโดยรวมทั้งหมด 5,500,000 บาท คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 นี้

### - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ฟิตจังก์ชัน จำกัด

บริษัท ฟิตจังก์ชัน จำกัด เป็นสถาบันสอนออกกำลังกายและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการชั้นนำของประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานด้านฟิตเนสและโภชนาการกว่า 19 ปี และมีสื่อการสอนผ่านช่องทาง Online ต่างๆ กว่า 1,500 คลิป และมีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 1.6 ล้านคน โดยมีคุณฟ้าใส พึ่งอุดม ผู้ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลกับคนหนุ่มมากบนโซเชียลมีเดีย และเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร Fit Junctions Academy นั้น ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่ดีที่สุดสำหรับกิจการ และมีฐานลูกค้าเดิมที่เป็นกลุ่มของนักกีฬา ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬา ผู้รักสุขภาพ คนรุ่นใหม่ และวัยทำงาน

### - วัตถุประสงค์ในการลงทุน

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะต่อยอดการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ขยายไปสู่การเป็นผู้นำด้าน Health Active Lifestyle เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งนักกีฬา แฟนกีฬา ผู้รักสุขภาพ คนรุ่นใหม่ และวัยทำงาน ซึ่งจะช่วยผลักดันภาพรวมผลการดำเนินงานให้เติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับในเรื่องของเครื่องหมายการค้า Facebook ของคุณฟ้าใสและฟิตจังก์ชัน Instagram YouTube Tik Tok Website ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัท ฟิตจังก์ชัน จำกัด เป็นเจ้าของทั้งหมด รวมถึงฐานลูกค้า

### - ประโยชน์ที่บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) จะได้รับ

เนื่องจากคุณฟ้าใส พึ่งอุดม เป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับคนหนุ่มมากบนโซเชียลมีเดีย และมีประสบการณ์การทำงานด้านฟิตเนสและโภชนาการกว่า 19 ปี และมีสื่อการสอนผ่านช่องทาง Online ต่างๆ กว่า 1,500 คลิป และมีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 1.6 ล้านคน โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และส่งต่อความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย ทันสมัย เน้นทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและการลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อสร้างผลลัพธ์ได้จริงในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจด้านสุขภาพของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ด้วยจุดเด่นของแบรนด์ Fit Junctions ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักกีฬา เทรนเนอร์ออกกำลังกาย และผู้รักสุขภาพ อีกทั้งบริษัทฯ จะได้รับสิทธิในทรัพย์สินดิจิทัลและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดด้วย อาทิเช่น ช่องทาง Social Media ต่างๆ บน Facebook YouTube TikTok และเว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงสื่อการสอนทั้งในรูปแบบ E-book และคลิปวิดีโอ ซึ่งบริษัทฯ มองเห็น

โอกาสที่จะต่อยอดสู่การสร้างรายได้ในรูปแบบ Subscription Model ผ่านบนช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ WARRIX ภายใต้การพัฒนาหลักสูตรโดยคุณฟ้าใสและทีมเทรนเนอร์มืออาชีพ ควบคู่กับการให้บริการในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เป็นการผนึกความแข็งแกร่งผ่านโมเดลธุรกิจของแบรนด์ Fit Junctions ประกอบกับการยกระดับการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ WARRIX Physiotherapy & Performance Studio ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งการรักษา ฟันฟู ให้คำปรึกษา ให้องค์ความรู้ด้านโภชนาการจากทีมนักกายภาพที่ได้รับใบอนุญาต และเทรนเนอร์มืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และคอร์สเฉพาะทางสำหรับกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบที่โครงการสเคตเดย์มวัน และเตรียมเปิดให้บริการแห่งที่ 2 ที่บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงปีก่อน

- แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

3. การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัท ดี.โอเอซิส ซิตี จำกัด กับบริษัท ดี.โอเอซิส สตูดิโอ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ดี.โอเอซิส ซิตี จำกัด และบริษัท ดี.โอเอซิส สตูดิโอ จำกัด บริษัท ดี.โอเอซิส ซิตี จำกัด ดำเนินกิจการด้านให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ซ้อมขาย ให้เช่าสินทรัพย์ ดิจิทัล เกมส์ แอปพลิเคชัน และระบบเทคโนโลยีสนับสนุน สินทรัพย์ดิจิทัล เกมส์ แอปพลิเคชัน โดย บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 19.18%

บริษัท ดี.โอเอซิส สตูดิโอ จำกัด ดำเนินกิจการด้านให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ซ้อมขาย ให้เช่าสินทรัพย์ดิจิทัล เกมส์ แอปพลิเคชันและระบบเทคโนโลยีสนับสนุน โดย บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 15%

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ขออนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมด ใน 2 บริษัท ดังนี้

3.1 บริษัท ดี.โอเอซิส ซิตี จำกัด มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 700,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 7,000,000 ล้านบาท

3.2 บริษัท ดี.โอเอซิส สตูดิโอ จำกัด มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,500,000 ล้านบาท

โดยการจำหน่ายเงินลงทุนทั้ง 2 บริษัท จะเป็นในราคาทุน และจำหน่ายให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนอันเนื่องมาจากผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจนี้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทจะนำเงินลงทุนนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไป

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าทำรายการบนพื้นฐานของข้อมูลต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมในด้านราคาซื้อขายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในภาพรวม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการเกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่มีนัยสำคัญที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)  
(นางสาวณัฐกมล วงษ์สด)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท